

## กิตติกรรมประกาศ

งานศึกษาชั้นนี้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่ความรู้ด้านสตรีศึกษาที่แสนจะทันสมัยและมีประโยชน์ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจชีวิตและประสบการณ์ของผู้หญิง งานศึกษาชั้นนี้สามารถสำเร็จได้จากความกรุณาและความเมตตาจากอาจารย์ทุกท่าน เป็นผู้ชี้แสงสว่างยามที่ผู้ศึกษามองไม่เห็นทางออก ช่วยผลักดัน และเคี่ยวเข็ญให้ผู้ศึกษาจนงานชั้นนี้เกิดความสำเร็จได้ด้วยดี ผู้ศึกษากราบขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี พฤษ์พงศา วลี ประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ให้คำชี้แนะในประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรัสวดี หุ่นพยนต์ กรรมการวิทยานิพนธ์ ที่ช่วยแนะนำการเรียบเรียงงานอย่างเป็นขั้นตอน แต่งานชั้นนี้คงไม่สามารถสำเร็จได้ด้วยดีหากขาดอาจารย์วดี บางประกาย อิติประเสริฐ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และท่านเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างมาก ให้คำแนะนำในการศึกษา การเขียน และช่วยอ่านงานอย่างละเอียดรวมทั้งครอบครัวบางประกาย และอิติประเสริฐ สำหรับการต้อนรับที่แสนอบอุ่น และอาหารหลาย ๆ มื้อ ทำให้ผู้ศึกษามีทั้งร่างกายและแรงใจในการทำงาน

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้งานศึกษาชั้นนี้สำเร็จด้วยดี หากไม่ได้คุณแจ่มศรี สุขโชติรัตน์ และคุณพรพิมล อาห์เรนส ที่ช่วยแนะนำข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้ศึกษา และลูกเรือที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สตรีศึกษาทุก ๆ ท่าน อีกทั้งกำลังใจที่ดี และแนวคิดทางกฎหมายจากคุณนวนิจ หงษ์วิวัฒน์ เพื่อนยามยากตลอดการเรียน 2 ปี เพื่อน ๆ ที่แสนดีโดยเฉพาะคุณจอมญาดา ขึ้นประจักษ์กุล และคุณปณิธิ พิงชาญชัยกุล ที่ช่วยขับรถไปส่งงาน อดนอนช่วยดูงานด้วยกัน ขอขอบคุณเพื่อนทั้งสามมาก ๆ ที่ทำให้ผู้ศึกษารู้จักคำว่า “มิตรภาพและความจริงใจ”

ครอบครัวบุญสืบสุวรรณ ที่เป็นกำลังใจและให้ความรักเสมอมา ปะป๊า แม่ และน้อง ๆ Mr. Shinjiro Shibayama ผู้ที่เข้าใจในการเรียนสตรีศึกษา อีกทั้งยังเป็นกำลังใจ ในยามที่ผู้ศึกษาท้อใจ ร้องไห้ กับการเรียนมาตลอด 2 ปีและคอยอยู่เคียงข้างเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง แม้แต่ยามผู้ศึกษาเครียดหรือเจ็บป่วยก็ได้รับความห่วงหาและอาทรตลอดเวลา ผู้ศึกษาจึงจำเสมอสำหรับความอ่อนโยนพร้อมกับคำพูดที่ว่า “หญิงจึงพยายามนะ ถ้าไม่พยายามก็จะไม่สำเร็จ” ซึ่งเหมือนเป็นพลังที่เติมเต็มยามท้อแท้ ผู้ศึกษาจำคำพูดของคุณเสมอมาและพยายามอย่างเต็มที่จนกระทั่งประสบความสำเร็จเช่นนี้ได้ และอยากจะบอกคุณเหมือนกันว่า “Shiro-san Aishitemasu”

ชุตานันท์ ชินายามา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2548